

คาดปรับโครงสร้างศ.ส่วนภูมิภาคเสร็จสิ้นปีนี้

■ นำเสนอเมื่อ 21 ต.ค. 2562

**ปรับโครงสร้างศ.ส่วนภูมิภาคเสร็จสิ้นปี "รวราวิช"ไม่หวั่นแรงต้าน/ เป้าหมายทำเพื่อเด็ก
ยื่นไม่กระทบใคร**

21ต.ค.62- เตรียม ถก ปฏิรูป ศธ.ภูมิภาค สัปดาห์นี้ “รวราวิช” เผย ต้อง กวาง
กม.เกี่ยวของดูรายละเอียดทั้งหมด คาดเพื่อลดความซ้ำซ้อนการทำงาน เสร็จภายในสิ้นปีนี้
สิ้นแมเกิดแรงต้านก็ไม่หวั่น เพราะมุ่งแก้ปัญหาเพื่อเด็กไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือพวกพ้อง อีกทั้งยังไม่กระทบกับใคร

นายรวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) กล่าวว่า
ตามที่นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.
ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งตนให้เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ในภูมิภาคนั้น โดยภายในสัปดาห์นี้ ตนจะเรียกประชุมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
ซึ่งในการประชุมจะมีการนำคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 19/2560 เรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ. และขอกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย
ทั้งนี้ คาดว่าการปรับโครงสร้าง ศธ.ในภูมิภาค เราจะสามารถทำให้เสร็จโดยเร็ว
เพื่อให้ได้ข้อมูลผลดีกว่าการปรับโครงสร้าง ศธ.ในภูมิภาค จะออกมาในรูปแบบไหนบ้าง
เพราะการดำเนินการเรื่องนี้จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องไปกับการปรับโครงสร้างภายในของ ศธ.
โดยในประเด็นปรับโครงสร้างภายใน ศธ.นี้ รมว.ศธ. ก็ให้คำตอบไว้แล้วว่าจะต้องทำให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้

ที่ปรึกษารมว.ศธ.กล่าวอีกว่า การปรับโครงสร้าง ศธ.ในภูมิภาคครั้งนี้
มีธงชัดเจนแล้วว่าจะทำอย่างไรที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น
ซึ่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาไม่ใช่เพียงแคปรับหลักสูตรหรือปรับการเรียนการสอน
หรือแม้กระทั่งการพัฒนาครูเพียงอย่างเดียว
แต่สิ่งหนึ่งก็คือการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้วยการลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนทำให้โครงสร้างมีพื้นฐานที่แข็งแรงให้ได้
ดังนั้นทุกฝ่ายต้องมองเป้าหมายเดียวกันทั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพราะการทำเรื่องนี้มุ่งแก้ปัญหา เพื่อเด็กไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือพวกพ้อง
ดังนั้นจะชี้แจงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการปรับโครงสร้าง ศธ.ในภูมิภาค เพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน

"ทั้งนี้ผมยังตอบไม่ได้ว่าผลลัพธ์การปรับโครงสร้างดังกล่าวจะออกมาในลักษณะไหน
และไม่กังวลว่าจะมีแรงต้าน เพราะจะทำให้ไม่ให้เกิดผลกระทบกับใคร
ซึ่งขอให้ทุกฝ่ายมองประโยชน์ของการศึกษาชาติด้วย"ที่ปรึกษา รมว.ศธ.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 21 ตุลาคม 2562](#)